





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่



14 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>กัญชา</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.การจำหน่ายและการสูบกัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ sonthitalk topnews springnews innnews)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กขณะวิ่งออกกำลังกายที่สวนลุมพินี พร้อมกล่าวถึงประเด็นกัญชาว่า เรื่องกัญชา กฎหมายว่าอย่างไร ก็ว่าไปตามกฎหมาย เมื่อวานลองไปสำรวจดู ทองหล่อมีรถขาย 6 คัน ขายดอก ไม่ได้มวน ข้าวสารมี 26 ร้าน 24 ร้านเป็นแผงขาย อีก 2 ร้าน เป็นร้านขายเป็นเรียงเป็นราว ตามกฎหมายไม่ใช่สารเสพติด แต่ห้ามมามวนสูบ ต้องรับทราบสถานการณ์ และคอยดูว่าจะดูแลลูกหลานอย่างไร กฎหมายที่ออกมาให้ใช้เป็นเรื่องสาธารณสุขเป็นหลัก เมื่อวานที่วิ่งแล้วพูดเรื่องกัญชาไม่ได้ว่าใคร แต่ใครมีลูกมีหลานให้ระวัง ให้เข้าใจถึงผลดีผลเสียให้ดี</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.ระบุ ได้กลิ่นกัญชา ระหว่างไลฟ์สดที่ถนนข้าวสาร ว่า ต้องขอบคุณผู้ว่าฯ กทม.ที่มาให้ข้อมูล ซึ่งท่านผู้ว่าฯ กทม.ก็ต้องไปหารือกับผอ.เขต ถ้ามีกลิ่นกระจายและมีคนเสพก็ผิดกฎหมาย ซึ่ง ผอ.เขต ต้องไปทำหน้าที่ตรงนี้</p> <p>-ด้านนายสันต์ บุญมีนไวย์ ผอ.พระนคร กล่าวว่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาที่บริเวณถนนข้าวสาร เป็นการจำหน่ายอยู่ในร้านค้าที่ตั้ง จำนวน 4 ร้าน ถ้ามีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นจากการสูบกัญชา ต้องไปร้องเรียนที่สถานีตำรวจทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในร้านค้าได้ และสำนักงานเขตพระนคร ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาบนพื้นที่สาธารณะหรือการจำหน่ายแบบหาบเร่แผงลอย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมการธิการ คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... กล่าวว่าการหารือในที่ประชุม กมธ.ร่าง พ.ร.บ. กัญชาฯ คุยกันหลายเรื่อง อาทิ การจำหน่ายทุกประเภทต้องขออนุญาต 100% แต่ด้วยระหว่างการรอร่างกฎหมายออกมาบังคับใช้ จะมีกฎหมายอื่นๆ ที่ออกมาควบคุมการนำไปใช้ในทางที่ผิด อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และไม่อนุญาตให้มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะ ส่วนการจะนำมาแปรรูปเป็นพันลำ ทำไม่ได้แน่นอน กฎหมายฉบับใหม่ต้องขออนุญาตทุกกรณี ไม่ว่าจะป็นช่อดอก หรือแม้แต่ต้นกัญชา ต้องขออนุญาตทั้งหมด สำหรับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน การจำหน่ายช่อดอกไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่การแปรรูป หรือสูบในที่สาธารณะ ขายให้เด็ก เป็นความผิดซึ่งหน้า ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ใกล้จะสำเร็จแล้ว มีการหารือกันทุกมิติอย่างละเอียดอ่อน สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมอีก 2 ครั้ง คาดว่าร่างกฎหมายจะแล้วเสร็จในเดือนนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายอิทธิศักดิ์ เห็นใจชน ผู้บริหารฟาร์ม โกลด์นัสส์ ศรีราชา กล่าวว่า ความคืบหน้าการเปิดกิจการเกี่ยวกับกัญชาที่ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ ขณะนี้กำลังตกแต่งอาคารสถานที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยมีผู้สนใจเปิดกิจการเกี่ยวกับกัญชาไม่น้อยกว่า 50 ราย ส่วนกรณี ผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า มีกลิ่นกัญชาบริเวณตรอกข้าวสาร หากสร้างอาคารเสร็จแล้วจะจัดโซนมีห้องเฉพาะสำหรับผู้ใช้กัญชา โดยเปิดเป็นคลินิก ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการรักษา เห็นด้วยกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญส่งเสริมการวิจัยกัญชา เพราะถือเป็นราชาสมุนไพร</p> <p><b>2.ผลกระทบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นางญาติา พรเพชรรัชฎา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยกรุงเทพมหานครและถนนข้าวสาร กล่าวว่า หลังจากปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นสารเสพติด บนถนนข้าวสารมีผู้ค้าขายกัญชามากขึ้น มีนักท่องเที่ยวได้ทดลองสูบกัญชาแล้วมีผลข้างเคียงส่งผลให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ภาพจำดังกล่าวส่งผลกระทบให้ภาพลักษณ์การเป็นแหล่งการท่องเที่ยวด้านลบมากกว่าด้านบวก อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมักจะไม่เข้ามาท่องเที่ยวที่ถนนข้าวสารหายไป เนื่องจากกังวลว่าบุตรหลานจะได้รับสารที่เกิดจากการปล่อยควันเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น รวมถึงกฎหมายในต่างประเทศที่ยังขึ้นทะเบียนว่ากัญชาเป็นสารเสพติด หากนักท่องเที่ยวสูดดม หรือมีสารอยู่ในร่างกาย เมื่อกลับเข้าประเทศจะถูกดำเนินคดีทันที ดังนั้นการปล่อยให้กัญชาซื้อขายอย่างเสรีได้ รัฐต้องออกกฎหมายให้ครอบคลุมและเข้มงวด ขณะเดียวกันเมื่อมีผู้สูบกัญชาในที่สาธารณะ หรือในพื้นที่ถนนข้าวสารและปล่อยควันสู่อากาศภายนอก ผู้ที่สูดดมจะได้รับสารเข้าสู่ร่างกายตามการสูดดมควัน ส่วนนี้ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ถนนข้าวสารได้รับผลกระทบมากจากการสูดดม ทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ และ หนักสุดเกิดอาการแพ้จนถึงเข้าโรงพยาบาล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3</p> <p>-หนุ่มวัย 18 สูบกัญชา จู่ๆพบหมดสติคาห้องนอน คาดเสกเกินขนาด ข้างกายพบอุปกรณ์การสูบกัญชาที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองจากขวดพลาสติก อาสาสมัครได้ทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์</p> <p><b>3.ข่าวปลอมน้ำกัญชาคั้นสดรักษาโรคได้ดี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ changmainews</p> <p>- กรณีที่มีข้อความแนะนำบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องน้ำกัญชาคั้นสดไม่ออกฤทธิ์ต่อประสาท ป้องกันและรักษาโรคได้ดีกว่าสารสกัดกัญชา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากสารสำคัญในกัญชา THC ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท การรับประทานในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นทานสด ต้ม คั้นสด ก็ออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกับการเสกโดยผ่านความร้อนแต่ช้ากว่า หากได้รับในปริมาณมากเกินไปก็ก่อให้เกิดอันตราย</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 14 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,773 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,620,425 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 31,828 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,576 ราย รักษาหายสะสม 4,567,639 ราย ยังรักษาอยู่ 20,958 ราย</p> <p><b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 594,549,429 (+577,510) ราย เสียชีวิต 6,453,201 (+1,192) ราย รักษาหาย 566,840,248 (+782,978) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1.สถานการณ์การระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- ศบค.รายงาน ภาพรวมผู้ป่วยเฉลี่ยรายวันทรงตัวต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักและใส่ท่อช่วยหายใจเริ่มคงตัว ส่วนผู้เสียชีวิตยังสูงเกิน 30 ราย มีแนวโน้มยังสูงทรงตัว โดยผู้เสียชีวิต 35 ราย (ยอดวันที่13 ส.ค.) มีประวัติโรคเรื้อรัง เป็นโรคเมะเร็ง 2 ราย โรคไต 3 ราย โรคอ้วน 1 ราย หลอดเลือดสมอง 4 ราย หัวใจ 11 ราย และติดเชื้อ 4 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์โควิดที่ รพ.ศิริราช ในวันที่สองของการหยุดยาว ยังเบาบางลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่างจากตัวเลขในระดับชาติ แต่ต้องรอลุ้นตัวเลขย้อนหลังของสัปดาห์ก่อนที่คงจะให้เห็นกันเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม อยู่การคัดกรอง เพราะเรายังมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่อีกพอควร ถ้านับรวมรายที่ไม่ได้รายงาน เพราะโควิดเป็นเหตุตายโดยอ้อม ที่มีอีกราว 30 % ตัวเลขรวมก็น่าจะอยู่ที่ราว 50+ คน ถ้าประมาณการจากตัวเลขอัตราตายของประเทศที่อยู่ระหว่าง 0.05-0.1 % ของผู้ติดเชื้อ ขณะนี้บ้านเราน่าจะมีผู้ติดเชื้อจริง ระหว่างวันละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนคน แต่ถ้าให้ดีที่สุดไม่ควรมีคนที่เราารักรายใด ต้องเช่นสังเวชชีวิตให้กับโควิด ถ้าเราฉีควัคซีนกันครบและมีวินัยเคร่งครัดระมัดระวังตัว สำหรับสายพันธุ์ย่อยที่กลายเป็นพันธุ์ ยังไม่มีรายงานความน่าวิตกกังวลออกมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ระบาดของไทยว่า จากข้อมูล Worldometer เมื่อวันที่ 13 ส.ค.จำนวนเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 13 ของโลก และอันดับ 4 ของเอเชีย อับเตดจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โอมิครอนครองการระบาดทั่วโลกกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ หากดูสายพันธุ์ย่อย BA.5 ยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสูงเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ในขณะที่ BA.2 เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ และ BA.2.12.1 เหลือ 1.3 เปอร์เซ็นต์ และ BA.4 ลดลงเหลือ 9.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆ ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ เช่น BA.2.75 ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด</p> <p>อับเตดลงโควิด งานวิจัยล่าสุด โดย Haberland E และคณะจากประเทศเยอรมนี ศึกษาในผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 จำนวน 206 คน ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการน้อย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรที่เพศและอายุใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่ได้ติดเชื้อโควิด 19 สารสำคัญที่พบคือ หลังจากที่หายป่วยจากการติดเชื้อไปแล้ว เมื่อประเมน 7 เดือนถัดมา พบว่ากลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน จะมีสมรรถนะการใช้ชีวิตประจำวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยิ่งพบว่ากลุ่มคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนจะมีผลคะแนนประเมนด้านคุณภาพชีวิตต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้ออีกด้วย ผลการศึกษาข้างต้น ย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ การ ป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อย่อมดีที่สุด</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่าการระบาดของโควิด 19 ขณะนี้เป็นการระบาดระลอกใหญ่ นับจำนวนไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่อาการไม่มากตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมา และมาสูงสุดในช่วงฤดูฝน ตามฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจ และจะเริ่มลดลงหลังเดือนกันยายน กระทั่งกลางตุลาคมไปแล้วจะน้อยลง ยกที่ที่จะนับยอดว่าแต่ละวันมีผู้ป่วยติดเชื้อเท่าไร แต่ละบ้านติดกันจำนวนมาก วัคซีนที่เข็ม ยี่ห้ออะไร ไม่มีวัคซีนเทพ ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ลดความรุนแรงของโรคลง ในอเมริกาการติดเชื้อก็ไม่ได้ลดลง แต่ภาพรวมของทั่วโลกความรุนแรงลดลง ภูมิต้านทานที่ดีที่สุดขณะนี้ คือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการติดเชื้อ และจะดียิ่งขึ้นคือ ภูมิต้านทานแบบลูกผสม ฉีดวัคซีนร่วมกับติดเชื้อ น่าจะป้องกันความรุนแรงของครั้งต่อไป ได้ดียิ่งขึ้น</p>	
<p><b>2. ATK ปลอม</b></p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และ บก.ปคบ. แฉลงผลการทลายแหล่งผลิตและขายชุดตรวจโควิด 19 ปลอม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และจ.นครปฐม มีกรจำหน่ายผ่านเพจเฟซบุ๊กของผู้ต้องหา ตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ราคาชุดละ 40-45 บาท และยังจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ เจ้าหน้าที่ได้ล่อซื้อสินค้าจากร้านค้าใกล้ๆ และขยายผลจับกุมล่าสุดพบว่า เจ้าของสถานที่ผลิตชุดตรวจเอทีเคปลอมจุดแรกในจังหวัดนครปฐม มีความใกล้ชิดกับเจ้าของบริษัทการ์เดียนโกลฟส์ จำกัด คู่สัญญาซื้อขายถุงมือยางกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) มูลค่ากว่าแสนล้านบาท ที่เป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 7 thestandard sondhitalk innnews mcot thaigov )</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่าเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากแหล่งขายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและผลการตรวจที่ถูกต้อง หลังได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและ อย. ได้ตรวจพบและยึดชุดตรวจ ATK ปลอมหลายยี่ห้อ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดและยึดทำลายสินค้าชุดตรวจ ATK ปลอม ป้องกันไม่ให้มีการหลอกขายประชาชน</p>	
<p><b>3. วัคซีนเด็ก</b></p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้กับเด็กระหว่างอายุ 5-11 ปี ว่า การฉีดเข็มกระตุ้นเด็กๆ ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน ไม่จำกัดชนิดวัคซีน ในเข็มที่ 1 และ 2 ส่วนเข็ม 3 เด็กเล็ก 5-11 ปี จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ฟาสิม ขนาด 10 ไมโครกรัมต่อโดส ซึ่งฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ฟาสิมวง สามารถเลือกได้ว่าจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบเต็มโดส หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อแบบครึ่งโดส หรือจะฉีดเข้าชั้นผิวหนัง แต่ถ้าหากเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา สำหรับอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะฉีด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข้ากล่ามนื้อแบบเต็มโดส กรณีเด็กที่ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้วติดเชื้อ ยังไม่แนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในช่วงนี้ ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาเบื้องต้นจะฉีดถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยอยู่ระหว่างการจัดสรรเพิ่มเติม ส่วนในการปิดบริการศูนย์บางชื่อ อาจประชุมพิจารณากันอีกครั้ง ว่า จะปิดในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หรือไม่</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>ปชช.กังวลฝีดาษลิง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ เดลินิวส์ สยามรัฐ)</p> <p>- สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,095 คน ระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2565 พบว่า จากข่าวโรคฝีดาษลิงที่สื่อนำเสนอ ณ วันที่ ประชาชนค่อนข้างวิตกกังวล ร้อยละ 54.34 โดยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงอยู่บ้าง ร้อยละ 66.76 แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเชื่อถือมากที่สุด คือ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 37.17 ระหว่างโรคโควิด19 กับ โรคฝีดาษลิง ประชาชนกังวลทั้ง 2 โรค พอ ๆ กัน ร้อยละ 41.19 ทั้งนี้มองว่ารัฐบาลจะรับมือโรคฝีดาษลิงได้ ร้อยละ 46.58 อยากให้รัฐบาลประกาศแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องร้อยละ 81.55 รองลงมาคือแนะนำวิธีการป้องกันดูแลตนเองให้กับประชาชน ร้อยละ 60.82 ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ควรป้องกันตนเองเช่นเดียวกับโรคโควิด 19 รวมทั้งติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ</p> <p><b>WHO'เปลี่ยนชื่อไวรัสฝีดาษลิงพันธุ์ย่อย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- WHO' หรือองค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์ เมื่อวันศุกร์ (12 ส.ค.) ประกาศชื่อใหม่ของเชื้อไวรัสฝีดาษลิงชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน เพื่อหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นทางวัฒนธรรมหรือสังคม</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โอน รพ.สต.-อนามัยกว่า 3 พันแห่งไป อบจ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,hfocus )</p> <p>- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป ว่า ประเด็นการถ่ายโอนเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งล่าสุดจากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 สรุปจะได้ถ่ายโอนไปทั้งหมดกว่า 3 พันแห่งที่แสดงความประสงค์ ที่เป็นห่วงคือ ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเดิมจ้างด้วยเงินบำรุงของ รพ.สต. ที่อยู่ภายใต้สังกัด สธ. แต่เมื่อถ่ายโอนไปแล้วจะอยู่ในกำกับของ อบจ. ว่าจ้างงานต่อหรือไม่ นอกจากนี้ รพ.สต.เดิมที่พัฒนาเป็นคลินิกหมอครอบครัว หรือ PCC (Primary care cluster) มีบริการผู้ป่วยจำนวนมาก และเชื่อมโยงให้แพทย์ของรพช/รพช. มาช่วย แต่เมื่อถ่ายโอนแยกสังกัดแล้วจะดำเนินการอย่างไร เบื้องต้นก็ต้องหารือกันว่า ช่วงแรกๆ ให้มีหมอมาบริการประชาชนก่อนจนกว่า รพ.สต. จะสามารถจ้างหรือจ้างเหมา หรือดำเนินการได้ด้วยตนเองภายใต้ของอบจ.</p> <p>ด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ในเชิงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหลังการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปอบจ. นั้น ค่อนข้างมีข้อห่วงใยจำนวนมาก ได้มอบให้ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ดูแล ส่วนบุคลากรที่เปลี่ยนใจไม่ต้องการถ่ายโอน จะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีแนวทางปฏิบัติ หรือช่วยเหลืออย่างไรต่อไป</p>	
<p><b>วัคซีนใหม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ sonhditalk)</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมเพิ่มวัคซีนพื้นฐานใหม่เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ว่า ปัจจุบันในแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะอนุกรรมการวัคซีนหลักแห่งชาติ มีการบรรจุวัคซีนพื้นฐานเข้าสู่แผนงานแล้ว 11 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรนบาดทะยัก วัคซีนป้องกันไข้มองอักเสบ เจอี วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) ซึ่งบรรจุเข้ามาในปี 2562 และวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตา ซึ่งบรรจุในปี 2563 ส่วนวัคซีนใหม่ที่กำลังพิจารณาเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมียุคหลายชนิด แต่ที่คืบหน้าที่สุด คือ วัคซีน TDAP สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในการป้องกัน โรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สร้างตึกใหม่ 7 ชั้น "สถาบันวัคซีน"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ sonthitalk)</p> <p>-สถาบันวัคซีนฯ เผยปี 66 ใช้งบ 113 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ขนาด 7 ชั้น ในพื้นที่กรมควบคุมโรค ตั้งเป้าเสร็จใน 2 ปี ก่อนของบจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่ม เร่งสร้างความเชี่ยวชาญด้านวัคซีน ส่งเจ้าหน้าที่ นักวิจัย ไปเรียนรู้ที่ IVI หน่วยงานวัคซีนระดับโลกทุก 3 เดือน ดึงดูกองทุนวิจัยระดับโลกหนุนงบ เผยปีหน้าได้งบวิจัย วนน. 590 ล้านบาท</p>	
<p><b>อย.ชี้แจงไอศกรีม-แป้งปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ pptvhd36 springnews thestandard workpointtoday nationtv. Thebangkokinsight hfocus ch7 thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของหลายประเทศในยุโรปเรียกคืนไอศกรีมฮาเก้น-ดาส ที่ระบุวันควรบริโภคก่อนระหว่าง 16/03/2023 - 23/04/2023 เนื่องจากพบสาร 2-คลอโรเอทานอลปนเปื้อนในต่างประเทศ อย. ตรวจสอบแล้วไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตดังกล่าวเข้ามาในไทย ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า อย. มีมาตรการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศอย่างเข้มงวด ส่วนกรณีบริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ประกาศหยุดจำหน่ายแป้งเด็กที่ทำจากทัลคัมทั่วโลกในปี 2566 เนื่องจากมีเหตุฟ้องร้องว่าผลิตภัณฑ์แป้งเด็กที่ทำจากทัลคัม พบการปนเปื้อนของแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น อย. ได้ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของแป้งฝุ่นโรยตัว ที่มีส่วนผสมของทัลคัมหลายยี่ห้อ รวมทั้งยี่ห้อจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 133 ตัวอย่าง เก็บส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวน 20 ตัวอย่าง เป็นยี่ห้อจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 6 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหินแต่อย่างใด</p>	-